

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม
อาชีพผู้ดูแลการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม ระดับ 5

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม มีทักษะในการคิดวิเคราะห์
สามารถประยุกต์ความรู้ที่มีเพื่อนำมากำหนดขั้นตอนการดำเนินงานในการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมและวิธีการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้
มีทักษะในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมและสามารถกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานได้ สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมเพื่อนำไปพัฒนาแผนกลยุทธ์/แผนการดำเนินงานในการจัดการของเสียอุตสาหกรรม
รวมถึงมีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานสำหรับจัดทำรายงานการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมได้ตามที่กฎหมายกำหนด

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน

ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพสาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม อาชีพผู้ดูแลการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม ระดับ 5 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์
2. ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 4 ไม่น้อยกว่า 3 ปี
-หรือ สำเร็จการศึกษาชั้นต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง

และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 3 ปีอย่างต่อเนื่อง

- หรือ สำเร็จการศึกษาชั้นต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 5 ปีอย่างต่อเนื่อง

- หรือ สำเร็จการศึกษาชั้นต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 7 ปีอย่างต่อเนื่อง

- หรือ สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 9 ปีอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้กำกับ/บำบัดของเสียอุตสาหกรรม

หมายเหตุ

N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

03305	EVM-GFUN-189A	จัดทำรายงานตามที่กฎหมายกำหนด
03306	EVM-FKPI-190A	พัฒนาแผนกลยุทธ์/แผนงาน/แผนบริหารจัดการสำหรับการจัดการของเสียอุตสาหกรรม

องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล